

ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่ คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562



มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ “.th” ในระดับที่ 2 แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย.นี้

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจดโดเมน .th ระดับที่ 2 หรือ .th SLD รอบแรกประจำปี 2562 ว่า “ตามที่มูลนิธิฯ ได้ทดลองเปิดรับจดโดเมน .th SLD ตั้งแต่ปี 2557 โดยให้บริการเพียงปีละ 1 รอบในช่วงเวลาจำกัดและมีการปรับปรุงเงื่อนไขบางอย่างในรอบ และปี 2561 ได้เริ่มทดลองให้บริการปีละ 3 รอบนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิฯ จึงกำหนดแนวทางให้บริการจดทะเบียน .th SLD เป็นมาตรฐานสำหรับการเปิดให้บริการในรอบต่อ ๆ ไป โดยกำหนดตารางเปิดให้บริการเป็นประจำทุกปี ๑ ๑ รอบ เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป สำหรับปีนี้จะเปิดให้บริการ .th SLD รอบแรกในระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 30 มิ.ย. และรอบต่อไปจะเปิดให้บริการในช่วงเดือน ส.ค.- ก.ย. และรอบสุดท้ายในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีการจดโดเมนของภาคธุรกิจ, เครื่องหมายการค้า, สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ กว่า 100 ชื่อ มูลนิธิฯ นำรายได้จากการรับจดและต่ออายุ .th SLD ทุกรอบที่ผ่านมาไปสนับสนุนโครงการเน็ตถึงบ้าน หรือ Net2Home ซึ่งเป็นโครงการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนห่างไกลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและราคาย่อมเยา และ โครงการศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ Bangkok Neutal Internet Exchange ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต ดังนั้น สำหรับการเปิดให้บริการในรอบนี้ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย พร้อมทั้งรับสิทธิถือครองชื่อโดเมน .th SLD ในชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าน

ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้เป็นนายทะเบียนดูแลการจดโดเมนภายใต้ .th อย่างเป็นทางการเป็นผู้ให้บริการรับสมัครและจด .th SLD โดยค่าธรรมเนียมการจดโดเมนทางมูลนิธิฯ จะขอรับเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยโดยตรง ซึ่งปีนี้จะนำเข้ากองทุนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยต่อไป”

ผู้สนใจจดโดเมน .th SLD สามารถดูแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ <https://thnic.co.th/sld> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล sld@thnic.co.th หรือโทร. (66)-2105-4007

เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation: THNIC Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน .th และ .ไทย, สนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทั้งยังผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทยในด้านเทคโนโลยี ด้านความรู้ ด้านความเร็วในการสื่อสาร และด้านการลดต้นทุนในการติดตั้งและการใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดต่อ: thnic.or.th